

พหุภาษาสัปดาห์นี้



เอกลักษณ์ : มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนทุกด้านให้เต็มศักยภาพแห่งตน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
อัตลักษณ์ : รอบรู้ คู่ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

Kasetkarn University Laboratory School Multilingual Program Center for Educational Research and Development

ฉบับที่ ๑๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลอยกระทง

"...ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณี
ของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรระยิบต่ออย่างยั้ง และช่วยกันส่งเสริม รักษาไว้
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ..."

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตอนหนึ่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓

ปฏิทินโรงเรียน : วันที่ ๒๖ ตุลาคม ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

วัน เดือน ปี	กิจกรรม/วันสำคัญ
จ. ๒๖ - พ. ๒๘ ต.ค. ๖๓ ส. ๓๑ ต.ค. ๖๓	- รับสมัครโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - วันออมแห่งชาติ - วันฮาโลวีน (Halloween Day) - วันลอยกระทง
จ. ๒ - ศ. ๖ พ.ย. ๖๓ พ. ๘ - ศ. ๖ พ.ย. ๖๓	- ม.๔ - ม.๖ ประเมินผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ ๒ - ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียน ครั้งที่ ๒ - ม.๑ - ม.๓ ประเมินผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ ๒
ศ. ๖ พ.ย. ๖๓ จ. ๒๓ พ.ย. ๖๓	- วันสุดท้ายของการเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ป.๑ - ม.๖ วันเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๑ ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ



ประวัติความเป็นมาของวันออมแห่งชาติ

ในสหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๖ เมษายนของทุกปี เป็นวัน National Teach Children to Save Day หรือวันสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักการออมเงินแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วประเทศจะเข้าไปสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียนให้มีทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และปลูกฝังให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง มีข้อมูลจาก American Bankers Association ว่าในปี ๒๐๐๕ มีธนาคารและสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการนี้ มากกว่า ๒,๕๐๐ แห่ง ซึ่งสามารถสอนเด็ก ๆ ได้กว่า ๓๒๑,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ

สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันออมแห่งชาติ" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันออมแห่งชาตินั้น ในแต่ละปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ตลอดจนชุมชนนุสรณ์ออมทรัพย์ภาคต่างๆ มักจะจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนมาฝากเงินในดอกเบี้ยอัตรพิเศษ พร้อมรับของที่ระลึก นอกจากนี้ก็มีการจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการออม การประกวดคำขวัญ รวมทั้งกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

วิธีการออม เป็นการเก็บเงิน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เด็กๆ รู้จักประหยัด อุดออม และอยากออมเงิน หรือผู้ใหญ่เก็บออมเพื่อไว้เป็นทุนการศึกษา และเป็นต้นทุนสำหรับบั้นปลายชีวิตเป็นตัวอย่งที่ดีแก่บุตรหลานด้วย เป็นการสอนให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่ง เพราะในทุกๆ กิจกรรมในชีวิต มักมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ การเรียนรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ อย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสร้างความมั่งคั่ง ร่ำรวย แต่เป็นไปเพื่อการสร้างความสุขและความสมดุลในชีวิต วยที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างหรือปลูกฝังวินัย คือวัยเด็ก ต้องร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมให้เกิดขึ้นทั้งกับเด็ก ๆ และตัวเราเอง

อ้างอิง : <https://guru.sanook.com/7794/>

๓๑ ตุลาคม : วันฮาโลวีน



วันฮาโลวีน เป็นงานฉลองในคืนวันที่ ๓๑ ตุลาคมของประเทศทางตะวันตก เด็ก ๆ จะแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลอง มีการประดับแสงไฟและที่สำคัญคือแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เรียกว่า แจ็ก โอ แลนเทิร์น (Jack-o-lantern) การฉลองวันฮาโลวีนนิยมจัดกันในประเทศอเมริกา ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา และยังมีในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยรวมถึงประเทศอื่นในทวีปยุโรปก็นิยมจัดงานวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนาน ชาวเคลต์เชื่อว่าเป็นวันที่มีจิตคนตายและคนเป็นจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาจะเที่ยวห่าร้างของคนเป็นสิ่งสุ่เพื่อที่จะได้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เตือดร้อนถึงคนเป็นต้องหา ทุกวิถีทางที่จะไม่ให้วิญญาณมาสิงสู่ร่างตน ชาวเคลต์จึงปิดไฟทุกดวงในบ้านให้บ้านมืดมิด รวมทั้งอากาศที่หนาวเย็นไม่เป็นที่พึงปรารถนาของบรรดาผีร้าย นอกจากนี้ยังพยายามแต่งกายให้แปลกประหลาด ปลอมตัวเป็นผีร้ายและส่งเสียงดังอีกทีก็เพื่อให้ผีตัวจริงตกใจหนีหายสาบสูญไป

ประเพณีทริกออร์ทรีตในสหรัฐอเมริกาคือการละเล่นอย่างหนึ่งที่เด็กๆ เฝ้ารอคอยในวันฮาโลวีนตามบ้านเรือนจะตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทองและตุ๊กตาหุ่นฟางที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประเพณีเก็บเกี่ยว (Harvest) ในช่วงเดียวกันนั้นแต่ละบ้านจะเตรียมขนมหวานที่ทำเป็นรูปเม็ดข้าวโพด สีขาว สีเหลือง สีส้มในเม็ดเดียวกันเรียกว่า Corn Candy และขนมอื่นๆ ไว้เตรียมคอยทำ ส่วนเด็กๆ ในละแวกบ้านก็จะแต่งตัวแฟนซี Halloween Costumes เป็นภูตผีมาเคาะตามประตูบ้าน โดยเน้นบ้านที่มีโคมไฟฟักทองประดับ (เพราะมีความหมายโดยนัยว่าต้อนรับพวกเขา) พร้อมกับถามว่า "Trick or treat?" เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะตอบ treat ด้วยการยอมแพ้มอบขนมหวานให้ภูตผี (เด็ก) เหล่านั้นราวกับว่าช่างน่ากลัวเหลือเกิน หรือเลือกตอบ trick เพื่อทำทนายให้ภูตผีเหล่านั้นอาละวาด ซึ่งก็อาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่แลบลิ่นปลิ้นตาหลอกหลอน ไปจนถึงขั้นทำลายข้าวของเล็กๆ น้อยๆ แล้วอาจจบลงด้วยการ treat เด็ก ๆ ได้ขนมในที่สุด

อ้างอิง : <http://th.wikipedia.org/>

๓๑ ตุลาคม : วันลอยกระทง



ประเพณีการลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่อย่างหนึ่งของไทย ประเทศไทยของเราับวัฒนธรรมประเพณีมาจากประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีข้อสันนิษฐานอยู่ ๓ ประเด็นคือ

๑. ชาวอินเดียโบราณมีประเพณีบูชาแม่คงคาในฐานะเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของเขาและน้ำมีคุณอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิต ช่วยชีวิตให้อยู่รอดดั่งบรอน ผ่อนกระหายเขา เรียกประเพณีนี้ว่า "จองเปริยง"

๒. มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าชาวอินเดียโบราณได้จัดพิธีบูชาพระพุทธรูป ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที ปัจจุบันเรียกว่า แม่น้ำเนรพุทธา ที่แคว้นทักขิณาบถเป็นประจำทุกปี

๓. ในราวเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายน ชาวอินเดียทางภาคใต้แม้ในปัจจุบันนี้ก็นิยมจัดประเพณีพระเป็นเจ้า โดยจัดเป็นขบวนแห่รูปหุ่นพระเป็นเจ้าในตอนกลางคืน ในขบวนก็จะจุดโคมไฟและจุดเทียนสว่างไสวแห่รูปหุ่นพระเป็นเจ้าไปตามถนนสายต่างๆ หลังจากนั้นก็นำขบวนมุ่งไปยังท่าน้ำที่กำหนดไว้ เพื่อทำพิธี



บูชาและเฉลิมฉลองเสร็จแล้วจะลอยรูปหุ่นพระเป็นเจ้าพร้อมทั้งโคมไฟไปตามแม่น้ำ ประเพณีนี้เรียกว่า "ทีปะวารี"

การลอยกระทงในปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน ๑๒ ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้ง่าย เช่น หยวกกล้วย และดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอมาต่อพระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง

กิจกรรมต่างๆ ในวันลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การละเล่นพื้นเมือง เช่น รำวงเพลงเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพิธีลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน

การลอยกระทงของชาวเหนือ (ยี่เป็ง)

การลอยกระทงของชาวเหนือ นิยมทำกันในเดือนยี่เป็ง (คือเดือนยี่หรือเดือนสอง เพราะนับวันเร็วกว่าของเรา ๒ เดือน) เพื่อบูชาพระอุปคุต ซึ่งเชื่อกันว่าท่านบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล ตรงกับคติของชาวพม่า

การลอยกระทงในภาคอีสาน เรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟ

จัดเป็นประเพณียิ่งใหญ่ในจังหวัดนครพนม โดยการนำหยวกกล้วยหรือวัสดุต่างๆ มาตกแต่งเป็นรูปพญานาคและรูปอื่นๆ ตอนกลางคืนจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตามลำน้ำโขงดูสวยงามตระการตา

อ้างอิง : http://www.culture.go.th/culture_th/

ประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมความถนัดฯ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียนของแต่ละกิจกรรม



พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและ
กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา
๐๘.๑๐-๑๕.๔๕ น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม



พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ อาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ ๕) เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้า
ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี



ข่าวสารจาก...ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้



แนะนำ...หนังสือที่น่าสนใจ



หนังสือ การรักษาด้วยความเย็น-ความร้อน จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรักษาโรค ด้วยความเย็นและความร้อน ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้รักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอกและข้อจากการใช้งาน บาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติ ดูแลอาการเจ็บปวดตนเองเบื้องต้นได้อย่างปลอดภัย หนังสือเล่มนี้อ่านง่าย ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ควรมีไว้พร้อมจะหยิบอ่านเพื่อการดูแลตนเองและคนใกล้ชิด ให้ความหายหรือทุเลาจากอาการเจ็บปวดได้ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการใช้ยาเกินจำเป็น

กันยา ปาละวีร์วัน. ๒๕๕๗. *การรักษาด้วยความเย็น-ความร้อน*. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.

ไฟฟ้าทำให้หลอดไฟสว่างได้อย่างไร สวิตช์เปิดและปิดไฟได้อย่างไร ทำไมสายไฟฟ้าจึงหุ้มด้วยพลาสติกและไฟฟ้าทำให้หลอดกลายเป็นแม่เหล็กได้อย่างไร บอย แอน แชนและเจน จะชวนเด็กๆ ค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับแบตเตอรี่และไฟฟ้า ที่ทำให้ของเล่นทำงานได้ ถ้าพร้อมแล้วเชิญชวนเด็กๆ มาร่วมหาคำตอบจากหนังสือเล่มนี้กันเถอะ

โฮลเดอร์เนส, แจ็กกี้. ๒๕๔๙. *ทำไมแบตเตอรี่ให้พลังงาน*. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.



คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำได้ ถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหน ก็ต้องมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนตัวเอง ให้เป็นคนแบบนั้น เหมือนอย่าง อาร์ต ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กชุนและไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต ทำให้เค้ากลายเป็นเด็กมีปัญหาจนคุณแม่ต้องปวดหัวอยู่บ่อยๆ ด้วยความหนักใจ แล้ววันหนึ่งสวรรค์ก็ส่งเทวดาน้อยให้ลงมาช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอาร์ตทั้งเรื่องเรียน เรื่องเล่น และเรื่องส่วนตัว เขาจึงค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองทีละเล็กละน้อย จนวันหนึ่งการทำมาดีและการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอาร์ตอีกต่อไป มาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปพร้อมกับอาร์ต เพื่อที่ต่อไปเราจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีคุณธรรมและมีความเชื่อมั่นในตนเองได้ในที่สุด

โอ, ชูจิน . ๒๕๖๑. *ไม่ยากถ้อยากเป็นเด็กดี*. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

ไม่ยากถ้อยากวาดการ์ตูน สาวสวยหวาน เล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือสอนวาดรูปการ์ตูน เป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นที่สนใจและรักงานศิลปะ ภายในเล่มได้รวบรวมเคล็ดลับต่างๆ เอาไว้มากมาย เช่น เทคนิคการวาดดวงตา ใบหน้า ทรงผม ลำตัว มือ เท้า เครื่องแต่งกายและการแสดงอารมณ์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนก้าวสู่มืออาชีพ อย่ามัวรีรอ ก้าวออกมาทำความฝันให้กลายเป็นจริงด้วยลายเส้นและจินตนาการของเรากันเถอะ ไม่นานนะ ในอนาคตอาจมีใครสักคนกลายเป็นสุดยอดนักวาดการ์ตูนระดับโลกก็เป็นได้

มูตี. ๒๕๖๐. *ไม่ยากถ้อยากวาดการ์ตูน สาวสวยหวาน*. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

